

ระเบียบข่าวทั่วไทย

👉 “**บรรศักดิ์ สิงห์เชิดชูวงศ์**” พาณิชย์จังหวัดหนองคาย ยกทัพสินค้าเด่นจังหวัดหนองคายไปจำหน่ายทั่วประเทศ เช่น กระจ่างแห่หนัง เครื่องประดับอาหารไทย-เวียตนาม ข้าวหอมมะลิหนองคาย ปลานิลแดดเดียว ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องสำอางเพื่อสุขภาพ และของใช้บนโต๊ะอาหารจากรากไม้ เป็นต้น โดยวันที่ 10-15 พ.ค. 62 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต และวันที่ 20-24 มิ.ย. 62 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา และอีก 4 ครั้งที่ห้างอัครวรรณ จ.หนองคาย, ห้างบิ๊กซี กรุงเทพฯและปริมณฑล และภาคอีสาน

👉 “**องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)**” ลงพื้นที่จังหวัดตรัง เดินหน้าระดมความคิดเห็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย ด้วยวิธีการปลูก และอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง โดยที่ประชุมเสนอให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของโครงการรับผิดชอบในการจัดโซนนิ่งหาพื้นที่ปลูกหญ้าทะเล รวมถึงบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรังฯ นำเสนอให้จัดทำโครงการบริหารจัดการหญ้าทะเลและพะยูน เพื่อ

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนไปยังสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

👉 ปีนี้ฤดูร้อนมาเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ และมีแนวโน้มว่าจะนานกว่าทุกปี “**สุขล แก้วเกาะสะบ้า**” ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินตรัง ไม่นิ่งนอนใจ เร่งส่งเสริมความรู้เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งให้เกษตรกร ทั้งการสร้างการตระหนักรู้ สามารถประเมินความเสี่ยงและปรับตัว รวมถึงปรับปรุงข้อมูลแผนที่พื้นที่แล้งซ้ำซากให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้สนับสนุนการขุดบ่อน้ำในไร่นา หรือบ่อจืด อีกทั้งยังเฝ้าระวังและให้ข้อมูลข่าวสารพื้นที่เกษตรเสี่ยงที่จะเกิดความแห้งแล้ง เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร การปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยและปรับพื้นที่ให้เหมาะสม

👉 “**นิสิต จันทรสมวงศ์**” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชมช้อปสินค้าโอท็อปในงาน OTOP TO THE TOWN ครั้งที่ 9 และ 10 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 18-22 เม.ย. 2562 ที่เซ็นทรัลพลาซ่า ภูเก็ต และวันที่ 19-23 เม.ย. 2562 ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ซึ่งภายในงานมีผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 600 ราย เช่น โอท็อปแบรนด์เนม ชิ้นเครื่อง เทรดเดอร์ ฯลฯ โดยที่ผ่านมาได้ขนสินค้าไปให้ประชาชนได้เลือกซื้อทั้งในเมืองกรุง ปริมณฑล และหัวเมืองต่าง ๆ สร้างรายได้สะพัดเกิน 50 ล้านบาท